



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

สมาชิกรัฐสภาเรียกร้องให้อาเซียนมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเรื่องเมียนมาในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยพบกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ NUG

จาการ์ตา - สมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกร้องให้ประชาคมอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN)

ใช้การประชุมสุดยอดอาเซียนในสัปดาห์นี้ออกปฏิบัติการนอกรอบอย่างเป็นทางการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมา รวมถึงประสานงานกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government: NUG) โดยทันที

ชาร์ลส์ ซานติเอโก (Charles Santiago) ประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights: APHR) และสมาชิกรัฐสภามาลาเลเซีย กล่าวว่า “เกือบจะครบ 1

ปีแล้วตั้งแต่ทหารเมียนมาทำการรัฐประหารและใช้ความรุนแรงที่เลวร้ายเกินกว่าจะพรรณนาได้ และก่ออาชญากรรมต่อประชาชน ทำลายชีวิตผู้คนเกือบล้านคน” เขายังต่อไปด้วยกล่าว

“อาเซียนจะต้องใช้โอกาสในการประชุมสุดยอดอาเซียนในสัปดาห์นี้ออกมาตรการอย่างชัดเจนเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมียนมา ผู้ซึ่งแสดงออกให้โลกรับรู้อย่างกล้าหาญตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ว่า พวกเขาไม่ยอมรับคณะรัฐประหาร”

APHR ได้รับการสนับสนุนจากการตัดสินใจของประชาคมอาเซียนที่ไม่เชิญผู้นำคณะรัฐประหาร มิน อ่อง หล่าย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในสัปดาห์นี้ เนื่องจากการขาดความคืบหน้าในฉันทามติ 5 ข้อ ที่ตกลงกันในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และเรียกร้องให้มีปฏิบัติการมากกว่านี้

ซานติเอโกยังกล่าวด้วยว่า “เรายอมรับว่าอาเซียนมีก้าวสำคัญในการไม่เชิญเชิญมิน อ่อง หล่าย เข้าประชุมสุดยอดอาเซียน และทำให้เขารู้ว่าการกระทำของเขาจะไม่มียุทธผลตามมาเสมอ ผู้นำในระดับภูมิภาคของเราต้องใช้โอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ตอบโต้ให้มากขึ้น และสร้างความก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพื่อให้เมียนมากลับคืนสู่ประชาธิปไตย โดยในลำดับแรก อาเซียนต้องพบกับ NUG อย่างเป็นทางการและเปิดเผย”



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

APHR เคยระบุไว้ว่า ความน่าเชื่อถือของประชาคมอาเซียนขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำการใดๆ ได้อย่างเด็ดขาด และยุติการใช้ความรุนแรงของคณะรัฐประหารเมียนมาที่กระทำต่อประชาชนของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาเซียนต้องทำให้รัฐบาลทหารเมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อที่ผู้นำอาเซียนทั้ง 9 ชาติสมาชิกและ มิน อ่อง หล่าย ได้ตกลงร่วมกันในเดือนเมษายน

นอกจากนี้ อาเซียนต้องไม่เชิญตัวแทนคนอื่นๆ

จากคณะรัฐประหารเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวกับอาเซียนทั้งหมดจนกว่าจะมีการยุติการใช้ความรุนแรง นักโทษทางการเมืองได้รับอิสรภาพ

และความต้องการของประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเต็มใบถูกได้ยิน

APHR กล่าวด้วยว่า รัฐสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย

ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากระดับภูมิภาคและจากคู่เจรจาของอาเซียนในตอบรับการเคลื่อนไหวของผู้ลี้ภัย ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการอนุญาตให้พวกเขาหลบหนีจากเมียนมาเข้ามาแสวงหาสถานที่หลบภัย

“นอกเหนือจากการคุกคามต่อเสรีภาพและสันติภาพของภูมิภาค

เราไม่ควรลืมความจริงที่ว่าคณะรัฐประหารเมียนมายังถูกกล่าวหาด้วยข้อหาการก่ออาชญากรรมที่เลวร้าย

ซึ่งรวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สถานที่เดียวที่เหมาะสมกับ มิน อ่อง หล่าย

ไม่ใช่การประชุมอาเซียนในครั้งต่อไป แต่คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ” ซานติเอโกกล่าว